

การรายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ และการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้อง
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖
 ผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (S1: แผนย่อย Security/ มีความมั่นคง)
 หน่วยงาน กรมองค์การระหว่างประเทศ

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของแผนย่อย	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการโดยสังเขป	งบประมาณ ได้รับ จัดสรร/ใช้ไป	ระยะเวลา เริ่มต้น/สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เน้นความเป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน					
การผลักดันความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้าย ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งรวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาทาง เศรษฐกิจและสังคม ในประเทศต้นทาง	การเข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้อำนวยการ กระบวนการบาห์ลี ครั้งที่ ๑๗ และการ ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลุ่มเฉพาะกิจ กระบวนการบาห์ลี ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุง จาการ์ตา อินโดนีเซีย	การประชุม Second Bali Process Consultation Mechanism in response to recent irregular maritime movements in the Andaman Sea เป็นการประชุมในกรอบ Bali Process เพื่อหารือและติดตามประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการ แก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปกติที่พบในทะเลอันดามัน	ได้รับ ๙๖,๗๙๔.๑๒ ใช้ไป ๙๖,๗๙๔.๑๒	๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี
	การเดินทางไปราชการที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ที่ จ. ตาก	กรมองค์การระหว่างประเทศมอบหมายข้าราชการเดินทางไปราชการ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวที่ จ. ตาก เพื่อพบศึกษาศาภาพความเป็นอยู่ของ ผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมา(ผร.)	ได้รับ ๑๖,๑๖๐ ใช้ไป ๑๑,๘๔๐	๑๑ - ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี
	การเข้าร่วมการประชุม Strategic Regional Dialogue Advancing Solutions for Rohingya Refugees ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย	กรมองค์การระหว่างประเทศมอบหมายข้าราชการเข้าร่วมการ ประชุมระดับภูมิภาค เพื่อติดตามพัฒนาการในเวทีระหว่างประเทศ ในประเด็นความร่วมมือเพื่อร่วมแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนให้แก่ปัญหา ผู้โยกย้ายถิ่นฐานชาวโรฮิงญา	ได้รับ ๕๗,๕๐๐ ใช้ไป ๓๕,๒๒๕.๒๘	๒๔ - ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี
การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ					
การเสริมสร้างศักยภาพและ ส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคงแบบ องค์รวม	การสร้างเสริมศักยภาพของหน่วยงานไทย เพื่อยกระดับและบทบาทของไทยในกรอบ การลดอาวุธระหว่างประเทศ เกี่ยวกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD) : การประชุมเตรียมการสำหรับการ ประชุมทบทวนสนธิสัญญาไม่แพร่ขยาย อาวุธนิวเคลียร์ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๓ (Preparatory Committee on the Review Conference of the Parties to	กรมองค์การระหว่างประเทศได้มอบหมายข้าราชการเข้าร่วมการ ประชุมเตรียมการสำหรับการทบทวนสนธิสัญญาไม่แพร่ขยาย อาวุธนิวเคลียร์ (NPT PrepCom) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยร่วมหารือเกี่ยวกับการผลักดัน ความคืบหน้าในการดำเนินการของ NPT ในด้านการลดอาวุธ การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ในทางสันติ โดยเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ กระบวนการทบทวน NPT คณะผู้แทนไทยได้ร่วมกับคณะ ผู้แทนไทยไอร์แลนด์ AFCONE และ ICAN เป็นเจ้าภาพจัด side event ระหว่างการประชุมในหัวข้อ Complementarity of the	ได้รับ ๑๘๓,๒๕๐ ใช้ไป ๑๘๓,๒๕๐	๓๑ ก.ค. - ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี

แนวทางการพัฒนาเป้าหมายของแผนย่อย	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการโดยสังเขป	งบประมาณ ได้รับ/จัดสรร/ใช้ไป	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons)	NPT with the TPNW, with a specific focus on nuclear-weapon-free-zones			
	การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (CCPCJ) สมัยที่ ๓๒ ณ กรุงเวียนนา ออสเตรีย	เป็นการประชุมที่มีหัวข้อหลัก “Enhancing the functioning of the criminal justice system to ensure access to justice and to realize a safe and secure society” มีผู้เข้าร่วมการประชุม ๑,๘๐๐ คน ประกอบด้วยรัฐภาคี ๑๓๖ ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและ NGO รวม ๖๙ องค์กร มีกิจกรรมคู่ขนาน ๑๐๗ รายการ และนิทรรศการ ๑๔ รายการ ที่ประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการเข้าถึงระบบยุติธรรม การต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการค้ามนุษย์ อาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ	ได้รับ ๑๕๕,๕๐๐ ใช้ไป ๑๕๕,๕๐๐	๒๐-๒๘ พ.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี
	การประชุม คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) สมัยที่ ๕๒ และช่วง High Level Segment	คณะผู้แทนไทยได้ร่วมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะมนตรีฯ แนวทางระหว่างประเทศในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยได้ใช้โอกาสนี้ในการรณรงค์หาเสียงการลงสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕ – ๒๐๒๗	ได้รับ ๑,๖๓๕,๕๐๐ ใช้ไป ๑,๕๕๗,๑๑๗.๐๗	๒๗ ก.พ. - ๔ เม.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี
	การประชุมคณะกรรมการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs CND) สมัยที่ ๖๖ ณ กรุงเวียนนา ออสเตรีย	คณะผู้แทนไทยได้ร่วมการอภิปรายทั่วไปและหารือเรื่องความร่วมมือในการป้องกันไม่ให้สารเคมีที่มีประโยชน์ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ถูกนำไปใช้ในการทำยาเสพติด และหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาเสพติด	ได้รับ ๓๑๐,๘๖๒ ใช้ไป ๓๑๐,๘๖๒	๑๓-๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี
	การประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) สมัยที่ ๕๓	คณะผู้แทนไทย ร่วมด้วยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ตำแหน่ง ณ ขณะนั้น) ได้เดินทางไปร่วมการประชุม และร่วมกิจกรรมการรณรงค์หาเสียงให้กับการลงสมัครคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) ของไทย ในวาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕ – ๒๐๒๗ ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยได้หารือแลกเปลี่ยนกับผู้แทนประเทศต่าง ๆ และผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)	ได้รับ ๕๑๑,๒๐๐ ใช้ไป ๓๒๖,๒๐๒.๒๔	๕-๘ ก.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของแผนย่อย	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการโดยสังเขป	งบประมาณ ได้รับ จัดสรร/ใช้ไป	ระยะเวลา เริ่มต้น/สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	การประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง สหประชาชาติ (HRC) สมัยที่ ๕๔	ผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมหารือและกล่าวถ้อยแถลงในหลาย วาระภายใต้หัวข้อ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการดำเนินการ เพื่ออนุวัติสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและการลดความ เหลื่อมล้ำทางสังคม การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นด้านมิติด้านสิทธิ กลุ่มผู้เปราะบาง และการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	ได้รับ ๒๖๒,๓๐๐ ใช้ไป ๒๖๒,๓๐๐	๑๘ - ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี

การรายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ และการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (S2: แผนย่อย Sustainability/ มีความมั่นคง ยั่งยืน)

หน่วยงาน กรมองค์การระหว่างประเทศ

แนวทางการพัฒนาเป้าหมายของแผนย่อย	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการโดยสังเขป	งบประมาณได้รับจัดสรร/ใช้ไป	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก					
<p>การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>	<p>โครงการภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Diplomacy)</p> <p>การประชุม ESCAP จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในสมัยที่ ๓๙ ได้จัดขึ้นในรูปแบบผสม (hybrid) หัวข้อหลักคือ “Accelerating climate action in Asia and the Pacific for sustainable development” เกี่ยวกับการเร่งรัดการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตองกาเป็นประธานการประชุมเนื่องจากในครั้งนี้เป็นวาระการเป็น</p>	<p>การประชุม Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) สมัยที่ ๓๙ ที่กรุงเทพฯ : นรม. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบวีดิทัศน์ ในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการสิทธิเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก(ESCAP) สมัยที่ ๓๙ ภายใต้หัวข้อ “Accelerating climate action in Asia and the Pacific for sustainable development” โดยมีเนื้อหาระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ SDG ในภูมิภาค จึงจำเป็นต้องมีการยกระดับการดำเนินการความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว ช่วยสร้างระบบนิเวศ ที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม ไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ และได้ปรับปรุงเป้าหมายภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด และจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใน ปี ค.ศ. ๒๐๕๐ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. ๒๐๖๕ และย้ำว่า ไทยสนับสนุนการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค</p>	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณ</p>	<p>๑๕ – ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่มี</p>
		<p>การประชุมสมัชชาโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat Assembly) ครั้งที่ ๒ ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา</p> <p>คณะผู้แทนไทยได้เข้าการประชุมเพื่อร่วมติดตามพัฒนาการของการดำเนินงานภายใต้กรอบ UN-Habitat และร่วมมีถ้อยแถลงนำเสนอการดำเนินงานของไทยในการส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน และรับทราบพัฒนาการประเด็นที่สำคัญในการบริหารจัดการเมืองให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ได้รับ ๑๘๓,๐๐๐ ใช้ไป ๑๘๓,๐๐๐</p>	<p>๓-๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่มี</p>

แนวทางการพัฒนาเป้าหมายของแผนย่อย	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการโดยสังเขป	งบประมาณได้รับจัดสรร/ใช้ไป	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	ประธานการประชุมของกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก	การประชุม ECOSOC Youth Forum ประจำปี ๒๕๖๖ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ คณะผู้แทนไทยประกอบด้วย กต. และ พม. และ ผู้แทนเยาวชนไทย ๓ คน ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยรมว. พม. เข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลม Ministerial Roundtable ในหัวข้อ SDG ๑๑ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน และคณะผู้แทนเยาวชนไทยได้เข้าร่วมแบ่งปัน นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับบทบาทเยาวชนในการขับเคลื่อนการบรรลุ SDGs การส่งเสริมวาระ youth development and engagement และเข้าร่วมกิจกรรมที่สหประชาชาติจัดขึ้น	ได้รับ ๒๕๐,๑๖๓.๗๒ ใช้ไป ๒๔๙,๖๗๐.๗๗	๒๓ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี
		การประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการจัดทำมาตรการที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านมลพิษพลาสติก รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ ๒ (INC๒) คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมเจรจาเกี่ยวกับร่างข้อเสนอในประเด็นที่จะบรรจุ/ในร่างตราสารฯ และกล่าวถ้อยแถลง รวมถึงพบหารือกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาช่องทาง/ โอกาสของความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติก	ได้รับ ๑๒๔,๒๓๗.๖๖ ใช้ไป ๑๒๔,๒๓๗.๖๖	๒๘ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี
		การประชุมองค์การย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมติดตามพัฒนาการและเจรจาเตรียมการ สำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๘ (COP๒๘) ในเดือน ธ.ค. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะการจัดทำแผนงานระหว่างประเทศเพื่อจัดทำเป้าหมายระดับโลกด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประเมินการดำเนินงานทั่วโลกเพื่อปฏิบัติตามความตกลงปารีส	ได้รับ ๒๘๒,๑๐๐ ใช้ไป ๒๕๐,๑๖๓.๗๒	๑๐-๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี
		การประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นเวทีติดตามและทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ ๒๐๓๐ ในระดับโลก : รอนรม./ รมว. กต. ได้กล่าวถ้อยแถลง เน้นประเด็นสำคัญ อาทิ แนวทางการพัฒนาที่เป็นของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดล	ได้รับ ๓,๐๓๒,๐๐๐ ใช้ไป ๒,๓๑๓,๔๔๐.๐๕	๑๐ -๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี

แนวทางการพัฒนาเป้าหมายของแผนย่อย	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการโดยสังเขป	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ใช้ไป	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		<p>เศรษฐกิจ BCG เพื่อขับเคลื่อน SDG ความมั่นคงด้านสุขภาพของมนุษย์ และวิถีทางในการเร่งขับเคลื่อน SDG ผ่านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การระดมทุนเพื่อการพัฒนา และความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยได้ร่วมนำเสนอประสบการณ์และมุมมองของไทยในการขับเคลื่อน SDG ๖, ๗, ๑๑ และ ๑๗</p>			
		<p>การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นเวทีการประชุมระดับผู้นำในโอกาสการดำเนินงานมาครึ่งวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเร่งรัดการบรรลุ SDGs : นรม. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงย้ำว่าไทยร่วมประกาศความมุ่งมั่นระดับประเทศเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (National Commitment to SDG Transformation) โดยครอบคลุมประเด็นที่เชื่อมโยงกับหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ใน ๓ หัวข้อหลัก ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ำ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังได้ร่วมมีถ้อยแถลงนำเสนอมุมมองของไทยต่อการระดมเงินทุน การลงทุน และเครื่องมือในการเร่งรัดการขับเคลื่อนการบรรลุ SDG โดยย้ำความสำคัญของระบบพหุภาคี การเงินและการลงทุนเพื่อการพัฒนา และแนวทางขับเคลื่อนอย่างพลิกโฉมซึ่งรวมถึง SEP for SDG ซึ่งการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นประโยชน์ให้ไทยสามารถแสดงบทบาทสร้างสรรค์และแข่งขันด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีสหประชาชาติ และช่วยเสริมภาพลักษณ์ไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่พร้อมมีส่วนร่วมเร่งรัดการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ SDGs</p>	<p>ใช้งบประมาณการเข้าร่วมการประชุม UNGA ๗๘ ของคณะผู้แทนไทย เนื่องจากเกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกัน</p>	<p>๑๘ – ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่มี</p>
		<p>การประชุมระดับผู้นำเพื่อนำเสนอความทะเยอทะยานด้านสภาพภูมิอากาศ (UN Climate Ambition Summit) ณ นครนิวยอร์ก : รอง นรม./รรมว.กต. ได้เข้าร่วมและย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินงานตามที่ประกาศไว้ในการประชุม UNFCCC COP๒๖ พร้อมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ (climate action) ที่เป็นรูปธรรมของไทยในทุกภาคของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงความพยายามของไทยในด้านกลไกการเงินสีเขียวเพื่อมาสนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ทั้งนี้การเข้าร่วม</p>	<p>ใช้งบประมาณการเข้าร่วมการประชุม UNGA ๗๘ ของคณะผู้แทนไทย เนื่องจากเกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกัน</p>	<p>๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่มี</p>

แนวทางการพัฒนาเป้าหมายของแผนย่อย	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการโดยสังเขป	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ใช้ไป	ระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด	ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		การประชุมดังกล่าวเป็นการแสดงความมุ่งมั่น และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ในการประชุม UNFCCC COP26 การร่วมกับประชาคมโลกแก้ไขวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			

การรายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ และการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖
ผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (S3: แผนย่อย Standard/ มีมาตรฐานสากล)
หน่วยงาน กรมองค์การระหว่างประเทศ

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของแผนย่อย	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยสังเขป	งบประมาณ ได้รับ จัดสรร/ใช้ไป	ระยะเวลา เริ่มต้น/ สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
เป้าหมาย ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น					
การผลักดันให้มีการจัดทำ ปรับปรุง และบังคับใช้ กฎหมายและกฎระเบียบ ภายในประเทศให้สอดคล้อง กับพันธกรณีระหว่างประเทศ ของไทย	การสร้างเสริมศักยภาพของหน่วยงาน ไทยเพื่อยกระดับและบทบาทของไทย ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและ เสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ ภายใต้กรอบสหประชาชาติ	การประชุม Substantive Session ครั้งที่ ๕ ของ Open Ended Working Group on Security of and in the Use of Information and Communication Technologies ๒๐๒๑- ๒๐๒๕ ณ นครนิวยอร์ก คณะผู้แทนไทยได้ร่วมการประชุมหารือใน ประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์โดยร่วมกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ กฎหมายระหว่างประเทศ มาตรการสร้างความไว้วางใจระหว่าง ประเทศ และการประสานงานเรื่องการกระทำผิดทางไซเบอร์ระหว่าง ประเทศ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	๒๔-๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี

การรายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ และการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (S4: แผนย่อย Status/ มีสถานะและเกียรติภูมิ)

หน่วยงานกรมองค์การระหว่างประเทศ

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของแผนย่อย	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงตามปฏิทินงาน)	ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยสังเขป	งบประมาณ ได้รับ จัดสรร/ใช้ไป	ระยะเวลา เริ่มต้น/สิ้นสุด	ปัญหา และอุปสรรค
เป้าหมาย ประเทศไทยมีเกียรติภูมิอำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น					
ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทใน ความร่วมมือทุกระดับ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง พันธมิตรรอบด้าน และให้ ไทยเป็นที่ยอมรับและมี สถานะที่ดีในเวทีระหว่าง ประเทศ รวมทั้งส่งเสริม	การประชุมคณะกรรมการ ประสานงานด้านสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ และ องค์การต่างประเทศ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๖	รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน การประชุมร่วม พิจารณาร่างเอกสารทำที่ไทยสำหรับการประชุมสมัชชา สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๘ (UNGA๗๘) ในคณะกรรมการ ๑ - ๖ และการประชุมเต็มคณะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อ เตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะ ผู้แทนไทย และการเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมระดับสูงในช่วง สัปดาห์ผู้นำ (high-level week) ของ UNGA๗๘	ได้รับ ๘๔,๕๐๐ ใช้ไป ๘๔,๕๐๐	๒๕ ก.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาค วิชาการของไทย กับประเทศต่าง ๆ เพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจและ ทัศนคติที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้องของ ต่างประเทศ ที่มีต่อประเทศไทย	การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ บริหารยูเนสโก สมัยที่ ๒๑๖ ที่ ฝรั่งเศส	กรมองค์การระหว่างประเทศได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะ ผู้แทนไทย ซึ่งนำโดย รมว. ศธ. ในฐานะหัวหน้าคณะ ร่วมการ ประชุมดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุม ไทยได้นำเสนอการดำเนินงานของ ไทยในด้านการศึกษายังคงอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากผลกระทบจาก COVID-๑๙ นอกจากนี้ ไทยยังแสดงท่าทีสนับสนุนประเด็นความ ยั่งยืนทางการศึกษา ตามนัยที่ประชุม Transforming Education Summit เมื่อปี ๒๕๖๕ และการสนับสนุนความสำคัญการลงทุน ด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความ ท้าทายในอนาคต อาทิ การพลิกโฉมด้านดิจิทัล การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยง นอกจากนี้ ภายในสำนักงานใหญ่ยูเนสโก ได้มีการจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๖ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งทูต สันถวไมตรีองค์การยูเนสโก (UNESCO Goodwill Ambassador) เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็น ปธ. เปิดงานในวันที่ ๑๖ พ.ค.	ได้รับ ๒๕๒,๔๐๐ ใช้ไป ๒๕๒,๔๐๐	๑๔ - ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของแผนย่อย	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงตามปฏิทินงาน)	ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยสังเขป	งบประมาณ ได้รับ จัดสรร/ใช้ไป	ระยะเวลา เริ่มต้น/สิ้นสุด	ปัญหา และอุปสรรค
		๒๕๖๖ โดยมีผู้แทนระดับสูงจากไทยและยูเนสโก ได้แก่ ผอ.ใหญ่ ยูเนสโก เข้าร่วม ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามที่ที่ประชุมสมัชชาสามัญยูเนสโก ครั้งที่ ๔๑ เมื่อเดือน พ.ย. ๒๕๖๔ ประกาศให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นบุคคลสำคัญของยูเนสโก เนื่องด้วยพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อประเทศในหลายด้าน ทั้งด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ และวัฒนธรรม			
	<p>การจัดการสัมมนา “Doing Business with the United Nations”</p> <p>งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ ภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับแนวทาง ดำเนินธุรกิจและการเข้าเป็นคู่ค้ากับ สหประชาชาติ ซึ่งจะต้องดำเนินการ ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ สหประชาชาติ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันให้กับภาคเอกชนไทยและ ขยายช่องทางในการเข้าถึงตลาดใหม่ ใน ระดับภูมิภาคและระดับโลก</p>	<p>กรมองค์การฯ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง สหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) จัดงานสัมมนา “Doing Business with the United Nations” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วม จากภาคเอกชน สภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ การลงทะเบียน ในระบบ United Nations Market Place (UNGM) (https://www.ungm.org/) ซึ่งรวบรวมข่าวสารและประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของสหประชาชาติในทุก ภูมิภาคทั่วโลก และการแบ่งปันประสบการณ์ของภาคเอกชนไทยที่มี ประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจกับสหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ สหประชาชาติในลักษณะ One-on-One เพื่อแนะนำบริษัทและ สินค้า พร้อมสอบถามและขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างของสหประชาชาติ ซึ่งมีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่มี มาตรฐานสูง ให้ความสำคัญกับความถูกต้องโปร่งใส และความ คุ่มทุน</p>	<p>ได้รับ ๖๒,๐๐๐ ใช้ไป ๕๕,๙๒๕</p>	<p>๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่มี</p>
	<p>การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ มรดกโลก สมัยสามัญ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ณ กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย</p>	<p>กรมองค์การฯ ได้มอบหมายข้าราชการเข้าร่วมองค์ประกอบคณะ ผู้แทนไทย ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้มีมติขึ้นทะเบียนแหล่ง มรดกโลกแห่งใหม่ จำนวน ๔๒ แห่ง ประกอบด้วยแหล่งมรดกทาง ธรรมชาติ ๙ แห่ง และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ๓๓ แห่ง รวมทั้ง มีการพิจารณาแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย และ</p>	<p>ได้รับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ใช้ไป ๖๑๕,๖๐๐</p>	<p>๑๐ -๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่มี</p>

แนวทางการพัฒนาเป้าหมายของแผนย่อย	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงตามปฏิทินงาน)	ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยสังเขป	งบประมาณ ได้รับ จัดสรร/ใช้ไป	ระยะเวลา เริ่มต้น/สิ้นสุด	ปัญหา และอุปสรรค
		แนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพของรัฐภาคี ในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก และเมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖ ที่ ประชุมดังกล่าวได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนแหล่งเมืองโบราณศรีเทพเป็น มรดกโลก โดยเป็นมรดกโลกลำดับที่ ๗ ของไทย			
	การเข้าร่วมการประชุมสมัชชา สหประชาชาติ สมัยสามัญ วาระที่ ๗๘ (United Nations General Assembly – UNGA ๗๘)	<p>(๑) นายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชา สหประชาชาติสมัยสามัญ วาระที่ ๗๘ โดยคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วม การประชุมและกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในช่วงสัปดาห์การประชุม ผู้นำ (High Level Week) ได้แก่</p> <p>๑.๑ การประชุม High-Level Meeting on Pandemic Prevention, Preparedness and Response เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ กิจกรรมคู่ขนาน Toward more resilient, equitable and sustainable Universal Health Coverage (UHC) in ๒๐๓๐ – Equitable Access to Medical Countermeasures (MCMs) and Impact Investment Initiative (Triple I) for Global Health เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖</p> <p>๑.๓ การประชุม High-Level Meeting on Universal Health Coverage เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖</p> <p>๑.๔ การประชุม Preparatory Ministerial Meeting for the Summit of the Future ๒๐๒๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖</p> <p>๑.๕ กิจกรรมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปิดตัวการรับสมัครเลือกตั้ง เป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council : HRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕ – ๒๐๒๗ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖</p> <p>๑.๖ นรม. ได้พบหารือทวิภาคีกับเลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖ ซึ่ง นรม.ได้กล่าวถึงนโยบายที่รัฐบาลชุดใหม่ ให้ความสำคัญซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (๒๐๓๐ Agenda for Sustainable Development) พร้อมย้ำ ความมุ่งมั่นของไทยที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับสหประชาชาติในทุก มิติ และขอริเริ่มในเรื่องต่าง ๆ ของเลขาธิการสหประชาชาติ โดย</p>	<p>(๑) ๒๐,๒๐๙,๓๐๐ (งบประมาณกรม องค์การฯ สำหรับ องค์ประกอบคณะ ผู้แทนไทยจาก กต. ที่เข้าร่วมการประชุม High Level Week) และ</p> <p>(๒) ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบประมาณกรม องค์การฯ สำหรับ ข้าราชการของ กระทรวงการ ต่างประเทศ และ เยาวชน UNGA Youth Delegate ที่ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ ๑-๖ และ plenary ภายใต้การประชุม UNGA ๗๘ (๑-๒ รอการสรุป ยอดเบิกจ่ายทั้งหมด)</p> <p>(๓) ๒๕๐,๐๐๐</p>	๑๙ ก.ย. – ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	มีระยะเวลา กระชั้นชิด ในการ เตรียมการ/ ควรเพิ่ม ระยะเวลา เตรียมการ สำหรับการ ประชุม UNGA ๗๘ และ ได้รับจัดสรร งบประมาณ จำกัดมาก

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของแผนย่อย	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงตามปฏิทินงาน)	ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยสังเขป	งบประมาณ ได้รับ จัดสรร/ใช้ไป	ระยะเวลา เริ่มต้น/สิ้นสุด	ปัญหา และอุปสรรค
		<p>เฉพาะที่เกี่ยวกับการเร่งขับเคลื่อน SDGs และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง ได้แสดงความหวังที่จะเห็นคนไทยดำรงตำแหน่งระดับสูงในสหประชาชาติมากขึ้น</p> <p>๑.๗ รอง นรม./ รมว.กต. ได้พบหารือทวิภาคีกับประธานการประชุม PGA เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ โดยได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการขับเคลื่อน SDGs การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <p>(๒) กรมองค์การฯ ได้คัดเลือก/จัดส่งข้าราชการไปร่วมประชุม คณะกรรมการ ๑ – ๖ ของการประชุม UNGA ๗๘ และการประชุม Plenary ตลอดเดือน ก.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๖ รวมทั้งได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนเยาวชนไทยจำนวน ๒ คน เข้าร่วมการประชุมของ คณะกรรมการ ๓ ในเดือน ก.ย. ๒๕๖๖</p> <p>การเข้าร่วมการประชุม UNGA ๗๘ เป็นโอกาสท้าทายบาทของไทยในสหประชาชาติว่า เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่มีความรับผิดชอบ พร้อมมีบทบาทสร้างสรรค์และร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบพหุภาคีซึ่งมี UN เป็นแกนกลาง เตรียมการสู่นาครดให้ UN มีประสิทธิภาพรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น</p>	<p>(งบประมาณกรมองค์การฯ สำหรับกิจกรรมรณรงค์หาเสียงการสมัคร HRC ของไทยวาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗) ใช้ไป ๒๑๔,๙๗๐</p>		
<p>การส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่คนไทย พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทยที่มีศักยภาพได้สร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลหรือได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในระดับสากล รวมถึงมีโอกาสเข้าไปทำงาน</p>	<p>การส่งเสริมบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ โดยสนับสนุนให้คนไทยที่มีศักยภาพได้สร้างชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในระดับสากล</p>	<p>การจัดงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงราชนครินทร์ ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงราชนครินทร์ ซึ่งยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลก เนื่องด้วยคุณูปการจากพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม คณะทูตผู้แทนถาวรประจำนครเจนีวา ได้จัดอภิปรายเรื่อง “Experience – Sharing on the Promotion of the Right to Education for All” เป็นกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๓ ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญใน</p>	<p>ได้รับ ๑,๔๐๔,๐๐๐ ใช้ไป ๑,๒๖๘,๖๑๗.๖๖</p>	<p>๖ ก.ค. ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่มี</p>

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของแผนย่อย	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงตามปฏิทินงาน)	ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยสังเขป	งบประมาณ ได้รับ จัดสรร/ใช้ไป	ระยะเวลา เริ่มต้น/สิ้นสุด	ปัญหา และอุปสรรค
		การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง การยืนยันความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิทางการศึกษาสำหรับประชาชนทุกระดับ โดยวิทยากรได้แก่ (๑) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (ม.ย. ๒๕๕๓ - ม.ย. ๒๕๕๔) (ตำแหน่งในการเข้าร่วมงาน ณ ขณะนั้น) (๒) น.ส.ศุริยา อมตวิวัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (๓) นาย Yao Ydo, Director of UNESCO International Bureau of Education (UNESCO – IBE) ณ นครเจนีวา และ (๔) นาย Ignasi Grau Callizo, General Director of International Organization for the Right to Education and Freedom of Education (OIDEL) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการอภิปราย ๕๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่ได้แสดงความชื่นชมวิสัยทัศน์และแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในเรื่องการส่งเสริมสิทธิทางการศึกษา			

หมายเหตุ การประชุมหรือกิจกรรมที่ปรากฏตามแผนงานกรมองค์การระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บางส่วนไม่รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้ เนื่องจากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในลักษณะการเตรียมการรายละเอียดเชิงสาร์ตและอื่น ๆ เพื่อนำสู่การประชุมระดับที่สูงขึ้น หรือเป็นการประชุมที่มีการปรับเปลี่ยนกำหนดการจัดจากฝ่ายผู้จัด
